

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ครั้งแรก

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายศักรินทร์ เยื่อไธสง	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.1	ศักรินทร์ เยื่อไธสง	
๒.	นายชานน ทูมนานอก	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.2	ชานน ทูมนานอก	
๓.	นายทองล้วน เจริญแท้	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.3	ทองล้วน เจริญแท้	
๔.	นายประมวล โสรัมภา	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.4	ประมวล โสรัมภา	
๕.	นายอุทัย สุวิชา	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.5	อุทัย สุวิชา	
๖.	นายศุภชัย พันธุ์ไชย	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.6	ศุภชัย พันธุ์ไชย	
๗.	นายสมศรี ปิดตาฝ่าย	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.7	สมศรี ปิดตาฝ่าย	
๘.	นายสุรชัย สาโสภา	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.8	สุรชัย สาโสภา	
๙.	นายสำเนียง นาเมืองรักษ์	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.9	สำเนียง นาเมืองรักษ์	
๑๐.	นายจันทร์ชัย มโนรมย์	สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ม.10	จันทร์ชัย มโนรมย์	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเลิศพันธ์ สิบบรรเลงเสนาะ	นายอำเภอประทาย	เลิศพันธ์ สิบบรรเลงเสนาะ	
๒	นายพุดพิงษ์ ภคเลิศพิบูลย์	ท้องถิ่นอำเภอประทาย	พุดพิงษ์ ภคเลิศพิบูลย์	
๓	นางเรืองอุไร มาตย์นอก	ผอ.กองคลัง รก.ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน	เรืองอุไร มาตย์นอก	
๔	นางประภาภรณ์ โนนม่วง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประภาภรณ์ โนนม่วง	
๕	นางพิชญอร คูตระกูล	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	พิชญอร คูตระกูล	
	นางบัวริน ฤทธิพิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	บัวริน ฤทธิพิช	

เริ่มประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ครอบงำประชุมแล้ว นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ในฐานะเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ชั่วคราว เรียนเชิญ ท่าน เลิศพันธ์ สิบบรรเลงเสนาะ นายอำเภอประทาย จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย เสร็จแล้วเข้าประจำโต๊ะประจำตำแหน่ง และให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ทั้ง ๑๐ ท่าน แนะนำตัวเอง ให้ประธานในที่ประชุมทราบ หลังจากนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรียนเชิญ นายเลิศพันธ์ สิบบรรเลงเสนาะ นายอำเภอประทาย ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ครั้งแรก พร้อมทั้งให้ออวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ก่อนระเบียบวาระ

นางเรืองอุไร มาตย์นอก  
(ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ)

เรียน นายอำเภอประทาย หัวหน้าส่วนราชการ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จำนวน ๑๐ คน แล้ว และนายอำเภอประทาย ได้อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ครั้งแรก ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านเลิศพันธ์ สิบบรรเลงเสนาะ นายอำเภอประทาย ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ครั้งแรก ขอกราบเรียนเชิญ ค่ะ

นายเลิศพันธ์ สิบบรรเลงเสนาะ  
(นายอำเภอประทาย)

ท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมัน ที่เคารพ  
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลดอนมัน ครั้งแรก ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับท่าน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจ  
จากประชาชนเลือกท่าน มาเป็นตัวแทนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ตลอดจนการพัฒนาหมู่บ้านในเขตในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน  
มัน ให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ดอนมัน ครั้งแรก ในวันนี้ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  
จะได้ใช้ดุลพินิจในการเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ผู้ที่จะเสียสละในการ  
ปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน รอง  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน และเลขานุการสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลดอนมัน รวมถึงการปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนด  
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ ตามที่กฎหมาย  
กำหนด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  
มัน ครั้งแรก ในวันนี้ จักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมานฉันท์ และเพื่อทรง  
ไว้ซึ่งเกียรติ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สืบไป บัดนี้ ได้เวลา  
อันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ครั้ง  
แรก ณ บัดนี้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ในฐานะเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบล  
ชั่วคราว ขอชี้แจงขั้นตอนการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยตรวจสอบทะเบียนรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  
มัน (เรียงตามอายุ) ซึ่งมี นายศุภชัย พันธุ์ไชย เป็นผู้อาวุโสสูงสุด จึงได้เชิญเป็นประธานสภา องค์การบริหารส่วน  
ตำบลชั่วคราว แต่เนื่องจากนายศุภชัย ไม่สะดวกในการทำหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว จึงตรวจสอบ  
ทะเบียนรายชื่อลำดับถัดไป คือนายชานน ทูมนานอก ทำหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่  
ดำเนินการประชุม และเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านประกาศอำเภอประทาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลดอนมัน ครั้งแรก ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๑

#### เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชานน ทูมนานอก  
(ประธานสภาฯชั่วคราว)

กราบเรียนท่านนายอำเภอประทาย ประธานในที่ประชุม ท่านสมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
วันนี้ เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ครั้งแรก ตาม  
มาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน  
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ผมขอแสดงความ  
ยินดีกับสมาชิกสภา อบต.ดอนมัน ทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจาก  
พี่น้องประชาชนที่เลือกท่านเข้ามาเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  
ในวันนี้

## ระเบียบวาระที่ ๒

## เรื่อง เพื่อพิจารณา

### ๒.๑ พิจารณาเลือกประธานสภาฯ

นายชานน ทุมนานอก  
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)

ต่อไปเป็นการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ผมขอเชิญเลขานุการ อบต.ดอนมัน ชั่วคราวได้ชี้แจงวิธีเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ตามข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องครับ

นางเรืองอุไร มาตย์นอก  
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว)

วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

- วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้ นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

- ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน

- วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”

นายชานน ทุมนานอก  
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)

ผมขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต..ดอนมัน แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.ดอนมัน . คนหนึ่ง ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.ดอนมัน การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา อบต.ดอนมันรับรองไม่น้อยกว่าสองคน และสมาชิกสภา อบต.ดอนมัน แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ขอเชิญครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อ

สมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการเลือกเป็นประธานสภาฯ และให้มีผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

นายอุทัย สุวิชา  
(สมาชิกสภาฯ อบต. ม. ๕)

เรียน ประธานสภา อบต. ดอนมัน กระทบ นาย อุทัย สุวิชา  
ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนมัน  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  
ขอเสนอ นาย ศุภชัย พันธไชย เป็นประธานสภา อบต.ดอนมัน

ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระทบ นายสุรชัย สาโสภา  
ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนมัน  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระทบ นายศักรินทร์ เยื่อไธสง  
ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนมัน  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง

นายชานน ทุมนานอก  
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระทบขอ  
สรุปผลการเลือกประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นายศุภชัย  
พันธไชย สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ และขอพักการ  
ประชุมสภาฯ ๑๐ นาที ครับ

เมื่อครบกำหนดเวลาในการพัก สมาชิกสภาฯ พร้อมกันในห้องประชุม เลขาธิการสภาฯ ชั่วคราว  
อ่านประกาศคำสั่งอำเภอประทาย เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน และเชิญประธานสภาฯ  
ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายศุภชัย พันธไชย  
(ประธานสภาฯ)

กล่าวแสดงความยินดี และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ แล้วดำเนินการตาม  
ระเบียบต่อไป

## ๒.๒ พิจารณาเลือกรองประธานสภาฯ

นายศุภชัย พันธไชย  
(ประธานสภาฯ)

ขอมอบหมายให้เลขาธิการสภาฯ ชั่วคราว เป็นผู้ชี้แจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการ  
เลือกรองประธานสภาฯ

นางเรืองอุไร มาตย์นอก  
(เลขาธิการฯ ชั่วคราว)

ชี้แจงวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ถือปฏิบัติ  
ตามข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสรุป  
รายละเอียดขั้นตอนดังนี้

ให้นำวิธีการเลือกประธานสภาฯ โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณี ได้มีการ  
เลือกรองประธานสภาฯ ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุด  
เท่ากันอีก ให้ประธานสภาฯ ออกเสียงชี้ขาด

นายศุภชัย พันธไชย  
(ประธานสภาฯ)

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการ  
เลือกเป็นรองประธานสภาฯ และให้มีผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

นายสุรชัย สาโสภา

เรียน ประธานสภา อบต. ดอนมัน กระทบ นาย สุรชัย สาโสภา

(สมาชิกสภาฯ อบต. ม. ๕)

ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนมัน  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ขอเสนอ นาย อุทัย สุวีชา เป็นรองประธานสภา อบต.ดอนมัน  
ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายชานน ทูมนานอก  
ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนมัน  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ กระผม นายประมวล โสรัมย์ภา  
ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมัน  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง

นายศุภชัย พันธุ์ไชย  
(ประธานสภาฯ)

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอ  
สรุปผลการเลือกรองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นายอุทัย  
สุวีชา สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ ครับ

### ๒.๓ พิจารณาเลือกเลขานุการสภาฯ

นายศุภชัย พันธุ์ไชย  
(ประธานสภาฯ)

ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เป็นผู้ชี้แจงการเลือกเลขานุการสภาฯ

นางเรืองอุไร มาตย์นอก  
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)

ชี้แจงวิธีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ถือปฏิบัติ  
ตามข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามมาตรา  
๕๗ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติ ว่า ให้สภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม และงานอื่นใดตามที่  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้  
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สำหรับวิธีการเลือกเลขานุการสภา อบต.ดอนมันเหมือนกับการเลือก  
ประธานสภา อบต.ดอนมันและการเลือกรองประธานสภา อบต.ดอนมัน โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

ให้นำวิธีการเลือกประธานสภาฯ โดยอนุโลม และให้เลือกจากสมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีมติเลือกเลขานุการสภาแล้ว ให้  
เลขานุการสภาชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง

นายศุภชัย พันธุ์ไชย  
(ประธานสภาฯ)

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะได้รับการ  
เลือกเป็นเลขานุการสภาฯ และให้มีผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

นายประมวล โสรัมภา  
(สมาชิกสภา อบต. ม. ๔)

เรียน ประธานสภา อบต. ดอนมัน กระทบ นาย ประมวล โสรัมภา  
ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมัน  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ขอเสนอ นาย ชานน ทูมนานอก เป็นเลขานุการสภา อบต.ดอนมัน  
ผู้รับรอง คนที่ ๑ เรียนประธานสภา กระทบ นายอุทัย สุวิชา  
ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนมัน  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง

ผู้รับรอง คนที่ ๒ เรียนประธานสภา กระทบ นายจันทร์ชัย มโนรมย์  
ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนมัน  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขอรับรอง

นายศุภชัย พันธไชย  
(ประธานสภา)

มีท่านสมาชิกสภา ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระทบขอ  
สรุปผลการเลือกเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นายชานน  
ทูมนานอก สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ ครับ

#### ๒.๔ พิจารณากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี และสมัยประชุมสมัย สามัญ สมัยแรกของปีถัดไป

นายศุภชัย พันธไชย  
(ประธานสภา)

ผมขอปรึกษาต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ครั้งแรก ว่า  
จะมีการเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ หรือไม่ เนื่องจากได้มี  
การกำหนดสมัยประชุมสภา ไว้ แล้ว เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
วันที่ ๑๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่เนื่องจาก นายองค์การบริหารส่วน  
ตำบลดอนมัน จะต้องแถลงนโยบาย ภายใน ๓๐ วัน หลังจากมีการ  
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง กระทบจึงขอปรึกษาสภาว่าจะมีการ  
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ หรือไม่ ขอมติที่ประชุมสภา  
สมาชิกสภาทั้งหมด.....๑๐.....คน

มติที่ประชุมสภา

- เห็นด้วย.....๙.....คน
- ไม่เห็นด้วย.....-.....คน
- งดออกเสียง.....๑.....คน

นายศุภชัย พันธไชย  
(ประธานสภา)

ผมขอปรึกษาต่อประชุม อบต.ดอนมัน ครั้งแรกว่าจะกำหนดการประชุมสภา  
อบต. สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของ  
ประจำปี ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑๑ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
๒๕๕๔ ในวันนี้หรือไม่ ขอมติที่ประชุมสภา (หากมีการกำหนดสมัยประชุม  
สภาให้เลขาสภาชี้แจงรายละเอียด)

มติที่ประชุมสภา

สมาชิกสภาทั้งหมด.....๑๐.....คน

- เห็นด้วย.....๙.....คน
- ไม่เห็นด้วย.....-.....คน
- งดออกเสียง.....๑.....คน

นายชานน ทูมนานอก

ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

เลขานุการสภาฯ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มี สมัยประชุมสมัยสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ ฯลฯ

(๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้วันเริ่มประชุมวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

สำหรับ ปี ๒๕๖๕ อบต.ดอนมัน ได้ดำเนินการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ไว้แล้ว และได้มีมติเปลี่ยนแปลงเรียกบร้อย

จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.ดอนมันพิจารณาว่า การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ ควรกำหนดสมัยประชุมสภาฯ กี่สมัย ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ

นายศุภชัย พันธไชย  
(ประธานสภาฯ)

ขอให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านได้ปรึกษาหารือ ขอความคิดเห็นเพื่อกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ ด้วยครับ

นายประมวล โสรัมภา  
(สมาชิกสภา อบต. ม. ๔)

เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายประมวล โสรัมภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ขอเสนอกำหนดการประชุมสภา อบต. ดอนมัน

สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ สมัย ดังนี้

-การประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

-การประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

-การประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

-การประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ขอผู้รับรอง ๒ คน

-ผู้รับรอง

คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายศักรินทร์ เยื่อไธสง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่.....๑.....ต..ดอนมัน อ.ประทาย  
จ.นครราชสีมา ขอรับรอง



คนที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายสำเนียง นามเมืองรักษ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่...๙.....ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  
ขอรับรอง

นายศุภชัย พันธไชย  
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ อีก  
หรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
มติกำหนดให้มีสมัยประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ ประจำปี  
๒๕๖๕ จำนวน ๔ สมัย

มติที่ประชุมสภา

สมาชิกสภาทั้งหมด.....๑๐.....คน

- เห็นด้วย.....๙.....คน
- ไม่เห็นด้วย.....-.....คน
- งดออกเสียง.....๑.....คน

นายศุภชัย พันธไชย  
(ประธานสภาฯ)

ให้เลขานุการสภา อบต.ดอนมัน ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลได้ทราบเกี่ยวกับการกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ดอนมันสมัยแรกขอปีถัดไป (ประจำปี ๒๕๖๖)

นายชานน ทุมนานอก  
(เลขานุการฯ สภา)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ได้กำหนดว่า  
“ให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกขอปีถัดไปและมี  
กำหนด กี่วัน”

สำหรับกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๖ ของสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จะกำหนดกี่วัน และจะเริ่มเมื่อใดนั้น ขอให้  
ท่านสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมสภา อบต.ดอนมัน ได้เสนอ

นายสุรชัย สาโสภา  
(สมาชิกสภา อบต. ม ๘)

เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านาย สุรชัย สาโสภา  
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่.....๘.....ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  
ขอเสนอกำหนดการประชุมสภา อบต.ดอนมัน สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี  
๒๕๖๖ ดังนี้

กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  
ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ -๒๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอผู้รับรองสองท่าน

**-ผู้รับรอง**

คนที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านาย สมศรี ปิดตาฝ่าย  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่...๗...ต..ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ขอรับรอง

คนที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายสำเนียง นามเมืองรักษ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่...๙....ต..ดอนมัน อ.ประทาย .นครราชสีมา ขอรับรอง

นายศุภชัย พันธไชย  
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสภา อบต. มัยสามัญ สมัยแรก  
ประจำปี ๒๕๖๖ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบล

มติกำหนดให้มีสมัยประชุมสภา อบต.ดอนมัน ได้กำหนดสมัยประชุม  
สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

มติที่ประชุมสภา

สมาชิกสภาทั้งหมด.....๑๐.....คน

- เห็นด้วย.....๙.....คน
- ไม่เห็นด้วย.....-.....คน
- งดออกเสียง.....๑.....คน

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา:

มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดเสนอญัตติอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภา ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)    ชานน ทุมนานอก           ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
                  (นายชานน ทุมนานอก)  
                  เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

(ลงชื่อ)    ศุภชัย พันธไชย           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
                  (นายศุภชัย พันธไชย)  
                  ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน